



Người công giáo Lương Tài làm theo lời Bác

MANH TIẾN

Xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Sau 2 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã tạo được sự chuyển biến sâu sắc, mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Lương Tài; tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Huyện Lương Tài có 7.000 đồng bào theo đạo Thiên chúa, đông nhất tỉnh Bắc Ninh. Những năm gần đây, kết quả của những đợt vận động, học tập, sinh hoạt chính trị ở một vài cơ sở giáo dân trong huyện có phần hạn chế cả về số lượng người tham gia cũng như sự chuyển biến về nhận thức, vì đôi lúc bà con còn mặc cảm với việc sinh hoạt cộng đồng.

Tuy nhiên trong 2 năm qua, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" huyện Lương Tài cùng với Ủy ban Mặt

trận Tổ Quốc và Ủy ban Đoàn kết công giáo huyện đã triển khai khá tốt đợt sinh hoạt chính trị học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho tất cả cán bộ quân dân chính đảng, đoàn viên, hội viên, ban hành giáo ở 8 làng công giáo trong huyện. Qua học tập, đồng bào công giáo Lương Tài càng có nhiều niềm tin vào con đường cách mạng do Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Đáng chú ý là 2 năm qua, việc phát động phong trào "Người công giáo Lương Tài đoàn kết thi đua học tập, lao động sáng tạo theo gương Bác Hồ, thực hành tiết kiệm,

chống lãng phí, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, vươn lên xóa đói, giảm nghèo xây dựng làng giáo giàu đẹp, văn minh" do Ủy ban Đoàn kết công giáo huyện và Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động đã đạt kết quả đáng ghi nhận.

Trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, hơn 2 năm qua, Ban Quản lý Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp ở 8 làng giáo trong huyện đã phối hợp với các chi hội phụ nữ, Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh bảo lãnh với ngân hàng vay gần 3 tỉ đồng vốn phát triển sản xuất xóa đói, giảm nghèo giúp bà con giáo dân làm kinh tế. Hội Nông dân

và Hội Phụ nữ huyện phối hợp với các ngành dịch vụ nông nghiệp của huyện, của tỉnh tổ chức 24 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho 1.200 lượt giáo dân trong huyện. Tại các lớp học, bà con giáo dân được hướng dẫn kỹ năng quản lý sử dụng vốn vay đúng mục đích, đúng địa chỉ và đạt hiệu quả kinh tế cao; phương pháp gieo trồng, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho những giống lúa hàng hóa năng suất cao; kỹ thuật chăn nuôi phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.

Có vốn, có kiến thức, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, các chi bộ vùng giáo, cho đến nay, 8 làng giáo ở huyện Lương Tài đều xây dựng được những cánh đồng chất lượng cao. Bà con giáo dân đã tận dụng hồ, ao, sông ngòi và ruộng trũng chuyển đổi thành mô hình trang trại VAC theo công thức "lấy ngắn nuôi dài". Trên bờ, bà con trồng xen kẽ các loại cây ăn quả với rau màu ngắn ngày, xung quanh bờ ao làm chuồng trại nuôi lợn, gà, ngan, vịt, dưới ao thả các loại cá. Với phương pháp xen canh cây trồng vật nuôi như vậy, bà con vừa tận thu được rau màu

và tận dụng chất thải của vật nuôi làm thức ăn chăm bón cho cây, con, vừa có nguồn thu nhập trực tiếp từ hoa quả, nâng mức thu nhập bình quân mỗi héc-ta vùng chuyển dịch từ 65 triệu đồng (năm 2006) lên 80 triệu đồng (năm 2008). Tiêu biểu là gia đình bà Nguyễn Thị Hoán, làng giáo toàn tòng Nghĩa La, xã Trung Chính. Gia đình bà đầu tư 5 tỉ đồng mua gần 3 ha trang trại và đầu tư vào trồng cây, nuôi lợn, thả cá, mỗi năm thu 240 triệu đồng. Gia đình bà Nguyễn Thị Đình và ông Chu Quang Ngà ở làng giáo toàn tòng Thọ Ninh, xã Phú Lương (vợ khiếm thị, chồng tật nguyên) nhưng được Hội Người mù và ngân hàng huyện hỗ trợ vay vốn, gia đình mua 2 mẫu ruộng trũng làm trang trại, mỗi năm thu nhập từ 50 đến 60 triệu đồng. Làng giáo Thọ Ninh có mô hình trang trại của ông Chu Quang Hậu, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Phú Lương, mỗi năm cho thu nhập từ 30 đến 40 triệu đồng. Ông Tăng Văn Huynh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo huyện Lương Tài và cũng là người đi đầu trong phong trào người công giáo thi đua học tập lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm, chống lãng

phí theo gương Bác Hồ. Ông đã cùng với 50 hộ giáo dân mạnh dạn vay vốn mở rộng mô hình trang trại VAC, mỗi năm thu nhập từ 60 đến 80 triệu đồng /ha, lãi gấp 5 đến 6 lần so với cấy lúa.

Kinh tế nông nghiệp không ngừng phát triển, theo đó ngành nghề truyền thống, sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp ngày càng khởi sắc, mang lại hiệu quả kinh tế đáng ghi nhận. Thôn Tứ Nê (Tân Lãng) có hơn 100 hộ làm nghề truyền thống sản xuất chế biến bánh đa và mì gạo. Mỗi hộ thu nhập từ 5 đến gần 30 triệu đồng/tháng. Sản phẩm của họ cung cấp cho nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc. Tại làng giáo toàn tòng Lai Tế (Trung Chính) có nghề truyền thống đan chài, lưới. Làng giáo Hương La (Tân Lãng) với nghề thợ xây... Đến nay, huyện Lương Tài có gần 300 hộ giáo dân kinh doanh dịch vụ tổng hợp máy xay xát, ô-tô vận tải, mỗi năm thu nhập từ 20 đến 300 triệu đồng, nâng mức thu nhập bình quân đầu người của giáo dân từ 7,3 triệu đồng năm 2006 lên 8,2 triệu đồng năm 2008, nâng tỷ lệ hộ khá từ 53% lên 60%, hộ giàu từ 26% lên 30% và giảm hộ nghèo từ 14% năm 2006



xuống còn dưới 10% năm 2008.

Sau hơn 2 năm làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bà con giáo dân huyện Lương Tài đầu tư thêm hàng trăm tỉ đồng, sửa chữa, tu bổ, nâng cấp các nhà thờ, tháp chuông khang trang đẹp đẽ. 7/8 thôn làm xong đường bê-tông thôn xóm. Các thôn đều xây dựng hoàn chỉnh nhà văn hóa, nhà trẻ, đài truyền thanh, sân thể thao, tủ sách pháp luật làm cho bộ mặt nông thôn vùng giáo ngày càng giàu đẹp.

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ở các xã vùng giáo huyện Lương Tài không chỉ khởi sắc về phát triển kinh tế mà năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ngày càng được khẳng định. Năm 2007 - 2008, 100% số đảng bộ xã, 7/8 chi bộ làng giáo đạt trong sạch, vững mạnh. Chính quyền, đoàn thể ở 4 xã vùng giáo đều đạt danh hiệu vững mạnh. 7/8 làng giáo là làng văn hóa các cấp, trong đó, làng Ngọc Cục, xã Tân Lãng là làng giáo duy nhất

của tỉnh Bắc Ninh 14 năm liền giữ vững danh hiệu Làng văn hóa cấp tỉnh và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen.

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã trở thành một luồng sinh khí mới đang lan tỏa sâu rộng trong phong trào người công giáo thi đua yêu nước và tiếp thêm sức mạnh đoàn kết lương giáo để giáo dân Lương Tài cùng đồng bào vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. □



Nông dân công giáo huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định thu hoạch mùa

Ảnh: TL